
Fundargerð  
Rætt á fundi 13. Nóv 2024 
 

• Anna Sigga og Harpa fóru á skólaráðsfund. Þær upplýstu okkur um það sem 
var rætt þar.  

• Skólalóð - Hvernig gengur í þeim málum? Við höfum áhyggjur af 
öryggismálum.  

• Undirbúningur fyrir kynningu fyrir bekkjafulltrúa og til að kynna stöðu 
skólalóðar og skýrslu sem gerð var af Páli Líndal.  

• Upplýsingafundur um skólalóð var haldinn 26, nóvember 
• Búa til bækling fyrir bekkjafulltrúa um praktísk mál.  

o Fjármál - hver sér um hvað/ hvað þarf að gera  
o Leiðbeiningar fyrir sal og tæknimál þar - í skólann. Hulda ætlar að fá 

upplýsingar frá skólanum. 
• Að vera með gæluverkefni sem bætir skólann (jólafrímínutur, kósý fataklefar 

o.s.frv - þarf að ræða betur við skólann 
• Mögulega óskum við eftir hugmyndum á fundi með bekkjarfulltrúum  
• Jólafrímínutur : - Biðja bekkjafulltrúa um að vera með.  

•         Er einhver til í að taka að sér óskilamuni - hringja út - ræða við 
bekkjafulltrúa  
•         Rætt um mikilvægi þess að foreldrar haldi opnum samskiptum í sínum 
árgöngum  
•         Minna á mikilvægi þess að mæta með börnum sínum á bekkjarkvöld eða 
ef það kemst ekki að það sé einhver umsjónaraðili sem kemst með þeim.  
•         Senda út leiðbeiningar inn á mentor - hvernig er hægt að velja um að vera 
með símanúmer og tölvupóst sýnilegan öðrum foreldrum.  
•         Símaleysi rætt. Er hægt að bjóða upp á opinn íþróttasal og bókasafn.  

o    Er hægt að fá Bólið með í símaleysi á skólatíma. 

•         Vantar eitthvað til að nýta í frímínútum fyrir krakkana? Í Bólið eða í 
skólann.  
•         Óskað eftir fundi hjá bæjarskrifstofunni og spyrja um stöðuna á 
skólalóðinni. 
•         Ætlum að óska eftir fundi með stjórnendum í skólanum og reyna festa 
fundi sem þessa nokkrum sinnum á hverju ári til að halda góðu samtali 
gangandi - bóka fund með þeim í janúar.  
•         Rætt um bekkjarsáttmála árganganna 

•         Rætt um fræðsluna sem foreldrafélagið bauð uppá í byrjun október hjá 
Skúla B. Geirdal.  
•         Ræða við skólaráð - Benda þeim á að bóka Skúla í fræðslu. Vera með 
allar upplýsingar fyrir þau.  
•         Rætt um skilaboð frá foreldrum sem borist hafa foreldrafélaginu.  
•         Undirbúningur fyrir kynningu fyrir bekkjafulltrúa. Ríkey, Petra, Anna Sigga  

 


